

Techcombank được The FinanceAsia vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”

22:05 04/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã được tạp chí uy tín hàng đầu châu Á FinanceAsia vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất Việt Nam”, tại lễ công bố giải thưởng FinanceAsia Country Awards lần thứ 27, diễn ra vào cuối tháng 6.2023.

FinanceAsia Country Awards là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong lĩnh vực tài chính. Với hai giải thưởng trao tặng, hội đồng giám khảo FinanceAsia, quy tụ các chuyên gia tài chính hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định Techcombank là ngân hàng số 1 tại Việt Nam tiên phong đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, cũng như thực thi chuyển đổi số nhằm mang đến các giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng.



Techcombank được The FinanceAsia vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”.

Trong bối cảnh các nền kinh tế vẫn đang trải qua những thách thức khó lường, Techcombank được đánh giá cao về nền tảng sức mạnh tài chính, thể hiện qua sự tăng trưởng bền vững của lợi nhuận trước thuế (PBT), tổng thu nhập hoạt động (TOI) cùng vị thế dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng, như #1 về khối lượng thanh toán và giá trị giao dịch thẻ, #1 về tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), #1 về tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel2, và trong nhóm dẫn đầu toàn ngành về tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Sự ghi nhận xứng đáng từ FinanceAsia một lần nữa khẳng định sự thành công trong thực thi chiến

lược 2021-2025 của Techcombank với ba trụ cột Số hóa, Dữ liệu và Nhân tài. Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: “Hai giải thưởng danh giá từ FinanceAsia là sự ghi nhận đầy tự hào đối với Techcombank trong việc thực thi chiến lược, cũng như phát triển nhân tài, để tiên phong triển khai các sáng kiến công nghệ phục vụ khách hàng. Đây là thời điểm thách thức, song cũng là cơ hội để chúng tôi tập trung cho xây dựng nền tảng và chuyển đổi số hóa, nhằm thúc đẩy tiềm năng và hướng đến thành công vượt trội hơn”.

Hai giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2023” và “Ngân hàng ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất Việt Nam 2023” là những dấu ấn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Techcombank trên hành trình “30 năm vượt trội cùng nhau”. Được thành lập vào năm 1993 với số vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, đến nay, Techcombank vươn mình trở thành ngân hàng lớn thứ ba tại Việt Nam tính theo vốn điều lệ, với hơn 11,2 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cùng đội ngũ nhân viên hơn 12.000 người.



Hai giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2023” và “Ngân hàng ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất Việt Nam 2023” là những dấu ấn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Techcombank trên hành trình “30 năm vượt trội cùng nhau”.

Song song trên hành trình chuyển đổi số với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá

trị sống” là “những cái bắt tay” mang tầm chiến lược với các đối tác hàng đầu thế giới để nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách hàng và vị thế của ngân hàng vươn tầm khu vực. Chẳng hạn như với Salesforce và Adobe, quá trình hợp tác đã giúp Techcombank cung cấp đến khách hàng những trải nghiệm ngân hàng siêu cá nhân hóa trong thời gian thực. Hay với Amazon Web Services (AWS), Techcombank đã và đang thúc đẩy dịch chuyển phần lớn các ứng dụng từ trung tâm dữ liệu của ngân hàng lên AWS nhằm phát huy thế mạnh về khả năng mở rộng của điện toán đám mây và xây dựng nền tảng dữ liệu tích hợp để tối ưu hóa tính năng phân tích dữ liệu trên Cloud. Ngân hàng cũng hợp tác với MISA (nhà cung cấp phần mềm kế toán hàng đầu Việt Nam) để đem đến cho khách hàng doanh nghiệp những giải pháp kế toán tài chính và quản lý vận hành tối ưu.

Cùng với trụ cột ‘Số hóa’, ‘Dữ liệu’, Techcombank còn không ngừng đầu tư vào “Nhân tài” thông qua các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân viên, phát triển đội ngũ nguồn nhân lực. Tính riêng trong năm 2022, trung bình mỗi nhân viên Techcombank có 70 giờ đào tạo ở đa dạng nền tảng online cũng như học trực tiếp. Techcombank cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên tổ chức chiến dịch Overseas Talent Roadshow tìm kiếm nhân tài gốc Việt hiện đang sinh sống tại Singapore, London, San Francisco và Sydney trở về đồng hành với ngân hàng trên hành trình chuyển đổi.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/techcombank-duoc-the-financeasia-vinh-danh-la-%E2%80%9Cngan-hang-tot-nhat-viet-nam%E2%80%9D>